

Lc 19,11-28

19:11 Khi người ta đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.

19:12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.

19:13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yển bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến".

19:14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi".

19:15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.

19:16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đã sinh lợi được mười yển".

19:17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành".

19:18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đã sinh được năm yển".

19:19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành".

19:20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, yển bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.

19:21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo".

19:22 Ông nói: "Hỡi tên đầy tớ tội! Ta cứ lời miệng người mà xử người. Người đã biết ta là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.

19:23 Thế sao người không gửi bạc của ta vào ngân hàng? Và khi ta đến, ta sẽ rút ra được cả vốn lẫn lời!"

19:24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại yển bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười yển".

19:25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười yển rồi!"

19:26 "Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi".

19:27 "Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta".

19:28 Đức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem.

VƯƠNG QUYỀN CHÚA KI-TÔ

Đức Giê-su kể thêm một dụ ngôn: “*Có một người quý tộc kia đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về.*” (Lc 19,15)

Suy niệm: Nhà nghiên cứu lịch sử Võ Hương An dựng lại tấn bi kịch về cuộc tranh giành vương quyền trong lịch sử Việt Nam thời cận đại với những vụ trả thù tàn bạo. Để đáp trả hành vi vua Quang Trung san bằng phần mộ tổ tiên nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long đã cho quật mộ anh em nhà Tây Sơn và truyền “*phanh xác tan xương, để trả thù cho Miếu Xà, rửa hận cho thần nhân*” (Thực Lục I, q. XVIII). Với bút pháp “truyện trong truyện,” thánh Lu-ca đặt dụ ngôn các nén bạc lồng trong câu chuyện về người quý tộc “*trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền.*” Trong bối cảnh Chúa Giê-su đang hành trình lên Giê-ru-sa-lem, dụ ngôn muốn nhấn mạnh rằng Nước Thiên Chúa khác vương quốc trần gian; vương quyền của Ngài không xây dựng bởi gươm giáo mà bởi tình yêu; và nếu có máu đổ ra thì không phải là máu trả thù rửa hận mà là máu Chúa đổ ra để cứu độ muôn người khỏi tội lỗi.

Mời Ban: Những ai đón nhận vương quyền của Chúa Ki-tô thì tuân hành luật pháp của Nước Chúa, đó là Hiến Chương Nước Trời, là Tám Mối Phúc Thật, đồng thời tham gia vào chương trình cứu độ bằng thập giá của Ngài. Bạn sẽ thật hạnh phúc vì lúc đó “*Nước Thiên Chúa là của bạn*” (Lc 6,20).

Sống Lời Chúa: Bạn chọn một trong Tám Mối Phúc Thật làm châm ngôn sống và nỗ lực thực hành theo châm ngôn đó trong ngày sống của mình.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa hiển trị, Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.*